



Working cow horse

การแข่งขันขี่ม้าในอเมริกามีมากมายหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะมีจุดเริ่มต้นมาจากแหล่งเดียวกัน คือ รูปแบบการทำงานที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ พอบรรดาเหล่าควายว่างเว้นจากการทำงานก็พยายามเสาะแสวงหาการละเล่นสนุกๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน โดยอาศัยอุปกรณ์ที่พอหาได้จากรอบกาย ซึ่งก็หนีไม่พ้นม้าและวัว เล่นกันไปเล่นกันก็เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในวงผู้ทำงานในฟาร์มอีกต่อไป จนกลายมาเป็นกีฬาอดิศักดิ์ระดับประเทศ และบางประเภทได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นกีฬาระดับโลกในที่สุด

วันนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอย่าง

เวิร์คคิงควายฮอร์ส (Working cow horse)

จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมไปพร้อมกันเลยครับ

Working cow horse เป็นการแข่งขันขี่ม้าประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า เรนดควายฮอร์ส (Reined cow horse) ภายในสนามแข่งขันจะประกอบด้วยผู้ขี่ 1 คน, ม้า 1 ตัว กับวัวอีก 1 ตัว โดยจะทำการแสดงตามรูปแบบที่กำหนดไว้ คือ ต้อนวัวให้วิ่งเป็นวงกลม ต้อนวัวให้วิ่งกลับไปกลับมา และการขี่แบบเรนนิ่ง (Reining) ม้าที่สามารถแสดงได้ทุกรูปแบบดังที่กล่าวถึงนี้ จะถูกเรียกว่า เรนดควายฮอร์ส (Reined cow horse), ควายฮอร์ส (Cow horse), สต็อคฮอร์ส (Stock horse) หรือ เวิร์คคิงควายฮอร์ส (Working cow horse)

<http://www.youtube.com/watch?v=C4Kf9t-24d4>

<http://www.youtube.com/watch?v=sXaBARTeW8>

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงศตวรรษที่ 18 นักบุกเบิกชาวสเปนได้นำม้ายุคใหม่เข้ามายังทวีปอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง

เขียนโดย เอกชัย บุญจันทร์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 14:55 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 04:04 น.

ครูสอนศาสนาชาวสเปนได้เดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอเมริกา พร้อมกับควาบบอยชาวสเปนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ของอเมริกามาก่อนหน้านี้ กษัตริย์แห่งสเปนทรงพระราชทานผืนดินจำนวนมากมายมหาศาลให้แก่เหล่าผู้จงรักภักดี ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของฟาร์มปศุสัตว์และรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวแคลิฟอร์เนียมาจนถึงช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 (โดยที่ชื่อของเหล่าผู้ครอบครองที่ดินในอดีตได้กลายมาเป็นชื่อของชุมชนในรัฐแคลิฟอร์เนียจวบจนทุกวันนี้) ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่เหล่านี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตวัวเนื้อสำหรับป้อนสู่ตลาดเม็กซิกันและตลาดอื่นๆ วัวเหล่านี้มีสายเลือดครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ป่าและอันตราย จำเป็นที่ต้องใช้ม้าที่มีความรวดเร็วคล่องตัวสูงและผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถขู่ให้วัวกลัวแล้วต้อนกลับเข้าฝูง, แยกออกจากฝูงเพื่อตีเบอร์ร่อน และจัดการด้านต่างๆ ที่สำคัญสามารถจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย





จุดเริ่มต้น Working cow horse

ควาบอยชาวสเปนที่รู้จักกันในนามของ แคลิฟอร์เนียโอ (California) หรือ วาคูเอโร (Vaquero) ได้เริ่มพัฒนาระบบการฝึก Working cow horse ที่มีชื่อเสียงในด้านความสง่างาม ความพิถีพิถัน และความยากของการฝึกฝนหลังจากที่เข้ามาทำฟาร์มปศุสัตว์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้ระยะหนึ่ง

รากฐานของวิธีการเหล่านี้อยู่ในวิธีการฝึกขี่ม้าประเภทเดรสซาจ(Dressage) ของยุโรป ซึ่งเป็นระบบการฝึกม้าเพื่อใช้ในการสงคราม

ถูกคิดค้นโดยกลุ่มชนก่อนยุคชาวมัวร์และชาวมัวร์ในประเทศสเปน จากนั้นได้ถูกถ่ายทอดต่อไปยังชาวสเปน วิธีการฝึกแบบแคลิฟอร์เนียโอ (California) ได้สร้างม้าที่มีความไวต่อการตอบสนองสัญญาณจากผู้ขี่ จนถูกขนานนามว่า แฮร์ทริกเกอร์ (Hair-trigger : ว่องไวตั้งเสื่อปืนไว) หรือ วิสเพอร์ เรนดฮอร์ส (whisper reined horse : รวดเร็วดั่งพรายกระซิบ)

เขียนโดย เอกชัย บุญจันทร์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 14:55 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 04:04 น.





<http://en.wikipedia.org>